

ĐỘC TÀI PHẢI SỤP - CSVN KHÔNG NGOẠI LỆ

Thư Bạn Đọc,

Quy luật thời đại với tư duy: Dân chủ tự do là văn minh, độc tài đàn áp là lạc hậu. Suy nghĩ này khởi đi từ Cách mạng Pháp sau khi ngục Bastille bị phá vỡ ngày 14/7/1789, đầu tiên trên thế giới xóa sạch một chế độ quân chủ chuyên chế, viết ra bản Tuyên Ngôn Nhân quyền và Dân Quyền với ba tiêu chí: Tự do, Bình đẳng, Huynh đệ. Cuộc cách mạng này làm rung chuyển cả Tây Âu, khiến cho nhiều nước quân chủ chuyên chế phải chuyển sang quân chủ lập hiến. Tinh thần Tự do, Bình đẳng, Huynh đệ của Cách mạng Pháp, cộng với kinh nghiệm đau thương về hai trận thế chiến, đã khai sinh ra Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10/12/1948, rồi hai Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự, Chính trị, Kinh tế, Văn hoá, Xã hội năm 1966.

Hai trăm năm sau, ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Bá Linh sụp đổ, nhân dân Đức mở đầu cho cuộc Cách mạng Nhân Quyền, lôi kéo các nước Đông Âu xóa sạch chế độ cộng sản phi nhân sai lạc. Cũng năm ấy, biến cố Thiên An Môn xảy ra tại Trung cộng của sinh viên cũng chủ trương dẹp chế độ CS nhưng rất tiếc thất bại.

Sang thế kỷ 21, với sự tự thiêu của sinh viên bán hàng rong, Mohamed Bouazizi, ngày 17/12/2011 tại Tunisia. Một cuộc cách mạng dân chủ "dây chuyền" trong thế giới Hồi giáo, đã khiến dân 11 nước biểu tình chống độc tài đòi tự do dân chủ, cải tổ chế độ gồm 5 nước Bắc Phi: Mauritani, Maroc, Angiêri, Lybia, Soudan, Ai Cập. Sáu nước Trung Đông: Syria, Jordan, Yemen, Ả Rập Saudi, Iran.... Kết quả hai tháng đầu, Tổng thống Ben Ali của Tunisia phải chạy trốn; TT Ai Cập, Hosni Mubarak, phải ra đi; Quốc vương Abdulla xứ Jordan phải cách chức Thủ tướng xoa dịu dân. Nhiều quốc gia tiếp tục tranh đấu sau đó. Riêng Syria bị cai trị quá ác độc với " Bàn tay sắt" 53 năm, bởi gia đình trị, với người cha là Hafez al-Assad làm Tổng thống từ 1971 đến 2000 thì chết. Bashar al-Assad là con út, tên độc tài khét tiếng được "bầu" ngày 25/6/2000, và được Nga và Iran ủng hộ, khiến dân Syria phải sống qua trang sử đầy máu và nước mắt. Ngày 8/12/24, Bashar bị dân lật đổ phải cùng gia đình trốn sang Nga tị nạn. Syria sụp là thất bại của Nga và thắng lợi cho tự do. Yếu tố quan trọng nhất là Lực lượng chống đối chưa bao giờ buông súng.

Việt Nam sau ngày 30/4/1975, dân ta trong và ngoài nước, nhiều người vẫn kiên cường tranh đấu dưới mọi hình thức, dù âm thầm hay công khai, dù tư cách cá nhân hay nhân danh tổ chức.

Đó là yếu tố thứ nhất rất quan trọng giống Syria. Yếu tố quan trọng thứ hai là những chỉ dấu khả năng đột biến khi:

1/ Tranh chấp quyền lực giữa quân đội và công an, khiến lãnh đạo chia rẽ nghiêm trọng khó thỏa hiệp.

2/ Kinh tế bấp bênh, vì dựa quá nhiều vào FDI (Foreign Developement Investment), trong khi kinh tế tư nhân quá yếu không có nội lực, nên sa sút trầm trọng nhất là sau Covid-19.

3/ Tham nhũng hết thuốc chữa khi nhóm lợi ích chằng chịt khắp nơi từ trung ương đến địa phương, quan chức lớn nhỏ đều tìm cách vơ vét tối đa để sẵn sàng bỏ chạy ra nước ngoài hưởng thụ. Nghĩa là " chống tham nhũng" chỉ là cho hạ cánh an toàn, giữ nguyên tài sản

cho ra nước ngoài sống.

4/ Chênh lệch giàu nghèo quá lớn, bất công xã hội tràn lan, khiến dân bất mãn; đặc biệt, khi cắt giảm biên chế, ai ở ai đi, thì trâu buộc ghét trâu ăn, khiến nạn thất nghiệp gia tăng, gây hỗn loạn. 5/ CSVN tay sai Tàu cộng là điều dân tộc VN không bao giờ chấp nhận. Chúng ta chủ trương lấy trí tuệ và sức mạnh dân tộc làm chính để Đấu Tranh Bất Bạo Động gồm 4 bước: Từng cá nhân chống đối; các cá nhân liên kết thành nhóm; các bất mãn phần nộ của dân công khai sẵn sàng đấu tranh cho những quyền lợi thiết thân; lực lượng chính trị xuất hiện để điều hướng thành cao trào. Hiện CSVN đang cố kiềm chế bằng ba thủ đoạn: Trấn áp các tiếng nói và bỏ tù, không thông qua dự luật lập hội, không thông qua luật biểu tình. Hiện ta đang ở bước hai; những rối loạn nội bộ + suy thoái kinh tế khó có thể kéo dài sự kiềm hãm này.

Thế tất thắng của dân tộc Việt Nam chống độc tài CS là tất yếu vì: Cuộc đấu tranh của chúng ta có chính nghĩa, đó là sức mạnh vạn năng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, mà không kẻ thù nào có thể chống lại được. Sự phá sản của độc tài không thể tránh khỏi. Trật tự của thế giới đang thay đổi. Sự đấu tranh kiên trì của dân tộc ta giống như dân Syria đã nói trên.

Trên diễn đàn này, đã từ lâu tôi vẫn nói là không ai thương và lo cho dân tộc VN bằng chính người VN phải biết thương và lo cho dân tộc mình. Đây là chân lý, đúng cho mọi dân tộc. Năm 1975 khi vừa tới trại tị nạn, Linda, một cô gái Mỹ làm tự nguyện chung với vợ tôi tại trại Indinan Town Gap. Sau khi ra trại đi định cư, Linda tới nhà tôi dùng cơm, thắc mắc tại sao người VN bỏ quê sang Mỹ ở vậy, vợ tôi bảo tại Mỹ bỏ rơi Miền Nam VN, để CS chiếm. Tôi chen vào Linda biết không, Kissinger là người Do Thái, ông ta muốn Mỹ bỏ VN để giúp nước Do Thái của ông ta. Linda nói That is correct, I agree. Nói đến đây tôi rất buồn khi mỗi ngày vào máy, chỉ thấy đa số dùng thời giờ và công sức để bôi tro trát trấu vào nhau chỉ vì chính trị Mỹ, dù bầu cử đã xong. Tôi ước ao thời giờ và công sức đó được quý vị tiếp tay dùng internet và Mạng xã Hội, để tấn công tràn ngập vào chế độ CSVN thì hay biết mấy!!! Chắc chắn sức mạnh đấu tranh sẽ làm điên đảo chế độ.

Trong khi đó thì việc độc tài Syria mới sụp đổ, nhiều người VN comment, tôi thấy nói về Syria nào là :

Chế độ mất lòng dân thì đổ thôi;

ý dân là ý trời;

không có gì mạnh bằng sức dân;

người dân không ủng hộ chính quyền phải sụp;

máu xương và nước mắt người dân đổ quá nhiều vì CSVN, chúng tôi mong được như dân Syria.

Tất cả đều comment đúng quá nhưng xin đừng lên tranh đấu và kêu người khác cùng làm đi thì chắc chắn VC phải sụp v.v...Dân VN khổ đau đâu khác gì dân Syria đau khổ đâu, thưa quý vị đang ngồi trông ngóng ngoại bang. Vừa quá tiêu cực vừa thiếu thực tế!!! Cần biết internet và mạng xã hội có sức mạnh vô song, vạch trần xảo trá, mà chúng ta đã làm VC điên đầu nhiều lần. Mới nhất như vụ 12 quân nhân bị chết ngày 2/12 vừa qua. Bắt đầu thì VC đổ cho Thiên lôi sấm sét, để dân không đổ lỗi được cho ai; sau đó nói "bỗng dưng phát nổ", nhưng bị dân "dí" quá phải đổ lỗi cho chỉ huy tắc trách v.v.. Nếu tất cả đồng lòng đứng lên tranh đấu cho dân tộc VN, thì mọi công sức của bất cứ cá nhân hay đoàn thể, tổ chức

nào, đều góp phần không nhỏ cho Ngày N là ngày Tổng Nổi Dậy của toàn dân mà chúng ta đang chuẩn bị để chấm dứt chế độ.

Nhà giáo dục Nhật Bản Fukuzawa Yukichi từng nói: "Trời không tạo ra người đứng trên người, và cũng không tạo ra người đứng dưới người". Câu nói của Ông đã làm chấn động, bàng hoàng bao nhiêu con dân nước Nhật, làm thức tỉnh cả một dân tộc, khiến xã hội Nhật phát triển vượt bậc. Dân tộc Việt Nam giống chẳng hèn, nếu mỗi bạn đọc cùng tự nhủ: Không có ai tên Tô Lâm được phép đứng trên mình cả, thì dân tộc Việt Nam sẽ được sống văn minh tiến bộ.

Xin mời nghe bài hát : **Bằng Tay Ta Bằng Tim Ta**

<https://www.youtube.com/watch?v=9tfinanHqhc>

Cám ơn Quý vị đã chia sẻ.

Nguyễn Văn Lợi

Nguồn: <https://groups.google.com/d/msgid/tieng-quehuong/27e0f272c9c17fa3c1fc67707ae79e689a05e65c%40webmail>.

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/NguyenVanLoi.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN
www.vietnamvanhien.info

TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12000 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC